



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 ปี
มศว

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 24 มูลค่าข่าว 178,860.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

20มหา'ลัยหนารายชื่อทยอยถึงกกอ.

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รรมว.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน สู่อนาคตการศึกษาไทย” ในการประชุม มศว วิชาการ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ถ่ายทอดเก่งทำให้เข้าใจง่าย มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งขณะนี้ ศธ.กำลังแก้ปัญหาการศึกษาไทยเร่งด่วนใน 6 ปัญหาหลัก 31 ปัญหาย่อย คือ ปัญหาครู หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ไอซีที การทดสอบและการประเมิน การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการ และปัญหาการบริหารจัดการ ซึ่งเรามีปัญหาครูขาดและเกินในบางโรงเรียน มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีนักเรียนไม่เกิน 20 คน อยู่ถึง 1,072 โรงเรียน และมีโรงเรียนขยายโอกาสที่สอนถึงชั้น ม.3 แต่อยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่เกิน 6 กิโลเมตร ถึง 85 โรงเรียน ทำให้ ศธ.ต้องปรับระบบบริหารจัดการใหม่ โดยกำลังทบทวนว่าโรงเรียนขยายโอกาสควรกลับไปสอนแค่ ป.6 และย้ายเด็ก ม.ต้น มาเรียนในโรงเรียนมัธยมฯที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากกว่าหรือไม่

รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า หลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไข ปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยดำเนินการทันที กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แห่ง และตอนนี้ก็มีสถาบันอุดมศึกษาอีก 20 แห่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทยอยส่งรายชื่อให้ รศ.ดร. คุณหญิงสุมนิตา พรหมบุญ ประธาน กกอ. ดำเนินการ ซึ่งทราบว่าจะมีการประชุม กกอ. ในวันที่ 10 ส.ค.นี้

พล.อ.ดาว์พงษ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ยื่นเรื่องร้องเรียนกรณี สกอ.ยังไม่รับทราบหลักสูตร และไม่ผ่านการรับรองของสภาวิชาชีพ ว่า ในส่วนของ มรภ.นครราชสีมา อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกิดข้อผิดพลาดของฝ่ายใด ระหว่างมหาวิทยาลัยหรือคุรุสภา และจะต้องมีการจ่ายชดเชยให้นักศึกษาอย่างไร ส่วนกรณี มฟล. ได้มอบให้ สกอ.ตรวจสอบหลักสูตรนิติศาสตร์ที่ร้องเรียนมาแล้ว.

